



สถานเอกอัครราชทูต
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
กรุงเทพฯ

การยื่นอุทธรณ์

หากคำร้องวิซ่าของท่านถูกปฏิเสธและท่านไม่เห็นด้วยกับผลการตัดสินใจ ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนเพื่อขอให้มีการตรวจสอบคำร้องของท่านอีกครั้ง ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษรที่แผนกวิซ่า (ในลักษณะเอกสารตัวจริงผ่านทางโทรสาร หรือ สแกนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมล)

โปรดยื่นอุทธรณ์ตามระยะเวลา:

วิซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (วิซ่าเพื่อการพำนักยาวกว่า 90 วัน):

สามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการปฏิเสธ

วิซ่าเชงเกน (Visa für Aufenthalte bis zu 90 Tagen):

สามารถยื่นอุทธรณ์ภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับการปฏิเสธ (คู่มือในการคัดค้านและอุทธรณ์)

กรุณายื่นเอกสารการยื่นคำอุทธรณ์ตัวจริงได้ที่:

สถานทูตเยอรมนี

แผนกวิซ่า

9 ถนนสาทรใต้

กรุงเทพฯ 10120

โทรสาร: +66 2 285 62 32

อีเมล : info@bangkok.diplo.de

จดหมายอุทธรณ์ต้องระบุข้อมูลดังต่อไปนี้:

- * ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด หมายเลขหนังสือเดินทาง
- * วันที่ได้รับการปฏิเสธ
- * ที่อยู่ในการส่งจดหมาย (ถนน, บ้านเลขที่, อพาร์ทเมนต์, เมือง/หมู่บ้าน/ตำบล เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์) หมายเลขโทรสารและอีเมล
- * ลายเซ็นที่เซ็นด้วยตนเอง (หากยื่นอุทธรณ์ผ่านบุคคลที่สาม: ใช้ลายเซ็นของบุคคลที่ยื่นแทน)

การยื่นอุทธรณ์ผ่านบุคคลที่สาม เช่น ผู้เชิญ ทนาย กระทำได้อีกเมื่อมีการแสดงจดหมายมอบอำนาจที่ท่านเขียน และมีลายเซ็นของท่านเท่านั้น จดหมายมอบอำนาจต้องยื่นตัวจริงหรือผ่านทางโทรสารกับแผนกวีซ่า การส่งจดหมายมอบอำนาจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล)นั้น ไม่เพียงพอ

กรุณาระบุในจดหมายอย่างละเอียดว่า ท่านต้องการไปเยอรมนีด้วยจุดประสงค์ใด และเหตุใดการพำนักในเยอรมนีจึงสำคัญสำหรับท่าน

กรุณาให้เหตุผลอย่างละเอียดว่าเหตุใดท่านจึงคิดว่าการปฏิเสธนั้น ไม่มีเหตุผลสมควร

ในบางกรณี ท่านสามารถยื่นเอกสารอื่นที่ไม่ได้ให้ไว้ในการยื่นคำร้องครั้งแรก

ปกติแล้วท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านโทรสารได้ แต่สถานทูตฯขอแจ้งให้ทราบว่าเอกสารที่ส่งมาทางโทรสาร จะไม่ได้รับการดำเนินการเป็นพิเศษแต่อย่างใด การส่งเอกสารทางโทรสารอาจเกิดความผิดพลาดระหว่างการส่ง ทางแผนกวีซ่าอาจไม่สามารถตรวจสอบพบได้หากท่านสอบถาม ทำให้ในบางกรณีท่านอาจยื่นคำร้องไม่ทันตามระยะเวลาที่กำหนด สถานทูตฯจึงไม่อาจดำเนินการได้

นอกจากนี้ท่านยังสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านทางอีเมลได้ กรุณาสแกนจดหมายยื่นอุทธรณ์ที่มีลายเซ็นของท่านเอง และแนบเอกสารนี้ไว้ในอีเมลของท่าน โปรดระวังเกี่ยวกับคุณภาพของการสแกนว่า ลายเซ็นทั้งหมดของท่าน เหมือนกับในหนังสือเดินทาง เช่นเดียวกับแบบฟอร์มคำร้องของท่าน นอกเหนือจากนี้เงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ของท่านผ่านทางอีเมลเหมือนกับเงื่อนไขในการยื่นอุทธรณ์ผ่านโทรสาร

ข้อพึงระวัง จดหมายมอบอำนาจต้องถูกส่งให้กับแผนกวีซ่าเป็นตัวจริงหรือทางโทรสาร

สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ ใช้ ภาษาเยอรมัน เป็นภาษาราชการ: แต่ท่านสามารถเขียนจดหมายด้วยตนเองเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นกันในกรณีการยื่นอุทธรณ์วีซ่าเชงเกน (สำหรับการพำนักไม่เกิน 90 วัน)

หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุข้างต้นได้ สถานทูตฯ จะไม่รับคำอุทธรณ์

หมายเหตุ:

หากท่านยื่นอุทธรณ์คัดค้านการปฏิเสธวีซ่าสำหรับประเทศเยอรมนี (National Visa) (สำหรับการพำนักนานกว่า 90 วัน) ท่านต้องยื่นอุทธรณ์เป็นภาษาเยอรมันเท่านั้น เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองผู้รับผิดชอบในเยอรมนีจะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาคำอุทธรณ์ประเภทนี้

หลังจากการตรวจสอบ ซึ่งอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์ สถานทูตเยอรมัน กรุงเทพฯ จะติดต่อท่านหรือท่านอาจได้รับผลเป็นลายลักษณ์อักษรจากแผนกวีซ่าเป็นภาษาเยอรมัน

สถานทูตฯ ขอความร่วมมือให้ผู้อุทธรณ์งดสอบถามถึงความคืบหน้าระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ซึ่งจะเป็
นการทำให้การดำเนินการล่าช้าโดยไม่จำเป็น

ท่านไม่จำเป็นต้องปรึกษาบริษัทท่องเที่ยวหรือบริษัทธุรกิจในการร่างคำอุทธรณ์!